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ติดตามการน ากระบวนการเรียนรูต้ามสมรรถนะไปใช้ในสถานศึกษา 
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เม่ือวันพุธท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานการประชมุ 
คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings)  
โดยมีการพิจารณาประเด็นส าคัญ ดังนี้  

 พิจารณาศึกษาการน ากระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะไปใช้ในสถานศึกษา 
การวัดผลประเมินผลผู้เรียน รวมทั้งสภาพปัญหาและอุปสรรคในการใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ  

คณะกรรมาธิการพิจารณาเห็นว่า การน ากระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะไปใช้ 
ให้บรรลุผลส าเร็จอาศัยองค์ประกอบ ดังนี้ 

๑) สร้างความเข้าใจแก่ครูให้เข้าใจหลักสูตร เป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียนทั้งองค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ วิธีการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการพัฒนาครู 
อย่างเหมาะสม มีการติดตาม ช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ 

๒) สนับสนุนด้านการจัดหาหนังสือเรียน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
๓) พัฒนาครู โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองด้านความรู้ 

ความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา การออกแบบการจัดการเรียนรู้  การจัดท าสื่อ วิธีการการสอน  
การวัดและประเมินผลที่หลากหลายโดยเฉพาะการการประเมินอิงสมรรถนะ (Competency-based assessment)  
ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพ่ือแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาให้ค าแนะน าแก่ครูในการจัดการเรียนรู้ 
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและการวัดประเมินผล 

ฉบับท่ี ๖/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  



ปัญหาและอุปสรรค 
๑) ในการประเมินสมรรถนะผู้เรียน โรงเรียนจ าเป็นต้องแปรผลการประเมินสมรรถนะ

ของผู้เรียนเป็นเกรดเฉลี่ยเพ่ือรายงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน 

๒) ขาดความชัดเจนในระดับนโยบายเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ตามสมรรถนะ  
ส่งผลให้สถานศึกษา และครูผู้สอนขาดความม่ันใจในการจัดการเรียนรู้ 

๓) ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่มีความกังวลว่า 
บุตรหลานจะได้รับความรู้ทางวิชาการไม่ครบถ้วนตามที่จ าเป็นส าหรับการสอบคัดเลือก 
เข้าศึกษาต่อ สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องปรับลดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายลงเพ่ือให้มีการเรียนเนื้อหาวิชาการเพ่ิมมากข้ึน ท าให้การจัดการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ 

๔) สถานศึกษาสามารถน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานไปปรับและประยุกต์
เป็นหลักสูตรสถานศึกษาได้ แต่ปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือ ครูผู้สอนโดยเฉพาะในสถานศึกษาของรัฐ
ขาดการปรับแผนการสอนให้ทันสมัย ขาดการคิดใหม่ท าใหม่ ท าให้การจัดการเรียนการสอน 
ในห้องเรียนไม่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกได้ 

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑) ปัจจัยที่ท าให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะประสบความส าเร็จ คือ ครู 

จึงจ าเป็นต้องพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ยืดหยุ่ น สามารถปรับให้สอดคล้องกับบริบท 
ของพ้ืนที่ได้ 

๒) คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้มีมติให้สถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาสามารถน าร่อง 
ในการน ากรอบการเรียนรู้ฐานสมรรถนะไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงควรพิจารณาศึกษา
และติดตามผลการด าเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและจัดท าเป็นข้อเสนอการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ 
เสนอต่อรัฐบาลต่อไป 

- ๒ - 


